



# Thái Bình

## Chủ nhật

**SỐ 760**  
**Chủ nhật**  
**Ngày 24 - 7 - 2022**

**CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH**  
**TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH**

**TÒA SOẠN:**  
**13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH**  
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544  
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: [www.baothaibinh.com.vn](http://www.baothaibinh.com.vn)  
EMAIL: [toasoan@baothaibinh.com.vn](mailto:toasoan@baothaibinh.com.vn)



## Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên



Đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Tiếp nối các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), sáng ngày 23/7, đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình do đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại một số đền thờ, nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, các nghĩa trang liệt sĩ: A1, Him Lam, Độc Lập và Tông Khao (thành phố Điện Biên Phủ).

Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ tọa lạc trên đồi F, phường Mường Thanh, được khởi công ngày 13/3/2021 (kỷ niệm 67 năm ngày mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ); khánh thành vào dịp kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022). Các nghĩa trang liệt sĩ: A1, Độc Lập, Him Lam và Tông Khao là các nghĩa trang liệt sĩ có quy mô lớn, trong đó A1, Him Lam và Độc

Lập là nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia, nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; Tông Khao là nghĩa trang cấp tỉnh, nơi yên nghỉ của quân tình nguyện Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế, chiến đấu và hy sinh trên nước bạn Lào.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình đã dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ và thấp hương trên từng phần mộ liệt sĩ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thái Bình nguyện một lòng đi theo con đường Đảng,

Bác Hồ đã chọn, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiếp tục chung sức đồng lòng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", thường xuyên quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

TRẦN TUẤN

### Niềm tin sau đối thoại



Trang 2

### Tỏa sáng giữa đời thường



Trang 4



# Niềm tin sau đối thoại

■ THU THỦY

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Kiến Xương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường đối thoại với nhân dân. Thông qua đối thoại, nhiều vướng mắc, bức xúc trong nhân dân đã được giải quyết, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.



Người dân xã Bình Nguyên phát biểu kiến nghị với lãnh đạo huyện Kiến Xương tại một buổi đối thoại.



Sau cuộc đối thoại, việc cấp nước sạch ở xã Bình Nguyên có phần cải thiện.

Ông Vũ Ngọc Trì, Bí thư Huyện ủy Kiến Xương cho biết: Thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Kiến Xương xây dựng kế hoạch một năm ít nhất hai lần tổ chức hội nghị đối thoại. Từ năm 2020 đến nay, huyện đã thực hiện 5 cuộc đối thoại, thông qua đó, những kiến nghị

chính đáng của nhân dân đều được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo các phòng, ban, địa phương giải quyết kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Gần đây nhất, tại buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Bình Nguyên, lãnh đạo huyện đã nắm bắt được tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng ở địa phương do Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long cấp nước. Rất nhiều người dân đã phát biểu ý kiến thể hiện quan điểm không hài

lòng với doanh nghiệp. Từ đó, huyện đã kiến nghị với tỉnh để sớm có biện pháp giải quyết, chấm dứt tình trạng này. Đặc biệt, ngay sau cuộc đối thoại, doanh nghiệp cũng nắm bắt được thông tin, thấy được sự bức xúc của người dân nên hoạt động cấp nước sạch cũng đã có sự cải thiện. Trên tinh thần cầu thị, cởi mở, lãnh đạo huyện, đại diện các phòng, ban, cấp ủy, chính quyền địa phương đã trực tiếp trả lời, giải trình làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền trước nhân dân.

Đối với những vụ việc, vấn đề cần có thời gian để xác minh, làm rõ, Ban Thường vụ Huyện ủy giao các ngành chức năng tiếp thu, hẹn lịch giải quyết cụ thể cho nhân dân. Ông Đinh Công Mẫn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương cho biết: Trong các buổi đối thoại, các ý kiến, kiến nghị của người dân đều rất thiết thực, xoay quanh những vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ngoài vấn đề nước sạch, nhân dân còn kiến nghị các cấp, các ngành hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh giá vật tư đầu vào sản xuất tăng cao nhưng sản phẩm đầu ra khó tiêu thụ, giá thấp dẫn đến việc người làm nông nghiệp bị thua lỗ. Việc khắc phục tình trạng hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng xuống cấp hay giải pháp để diệt trừ các đối tượng sâu bệnh hại trong sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Trong quá trình giải trình, tôi cũng thông tin thêm với nhân dân về các cơ chế hỗ trợ của tỉnh, của huyện để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp đồng thời phân tích để nhân dân chủ động thích ứng với cơ chế thị trường, lựa chọn đối tượng sản xuất, hạch toán cụ thể chi phí sản xuất ở từng thời điểm đáp ứng nhu cầu thị trường để đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, huyện cũng yêu cầu các địa phương tích cực chỉ đạo, khuyến khích thực hiện chuỗi liên kết theo quy mô lớn để giảm các khâu trung gian, giảm chi phí đầu vào, sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp.

Ông Đào Xuân Đắc, thôn Quân Hành, xã Bình Nguyên phấn khởi cho biết: Buổi đối thoại với nhân dân không chỉ là diễn đàn để nhân dân phản ánh những vấn đề bức xúc ở địa phương mà còn là dịp để cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thấy được những hạn chế cần khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và những vấn đề cần phải tập trung chỉ đạo giải quyết ngay. Tôi cũng rất hài lòng với cách điều hành cuộc đối thoại của đồng chí Bí thư Huyện ủy, truy đến cùng những sự việc tồn đọng kéo dài ở địa phương nên nhân dân yên tâm với cách giải quyết công việc của cấp ủy, chính quyền huyện. Điều đó khiến tôi thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc của các đồng chí lãnh đạo huyện. Ông Phạm Quang Nhự, Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên cho biết: Ngay khi có thông báo kết luận sau buổi đối thoại của đồng chí Bí thư Huyện ủy, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; xây dựng chương trình công tác bảo đảm đúng nội dung, thời gian được giao. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn căn cứ các quy định của Nhà nước hoàn thiện các hồ sơ, văn bản bảo đảm tính pháp lý để đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho người dân một cách nhanh nhất.

Sau mỗi buổi đối thoại, huyện Kiến Xương đều có thông báo kết luận chỉ đạo của đồng chí chủ trì buổi đối thoại để các địa phương thực hiện các nội dung công việc được giao và cũng để nhân dân giám sát lại quá trình thực hiện của cán bộ cơ sở. Đây chính là điều kiện căn bản hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp, không để hình thành "điểm nóng" cũng như giảm đáng kể đơn thư khiếu nại, tố cáo ở huyện trong thời gian qua.



**VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG HƯNG**

# Sôi nổi các phong trào thi đua

■ PHAN VŨ TRANG

*Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng*

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao phát động, Viện KSND huyện Đông Hưng luôn bám sát chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022”, không ngừng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố trên tinh thần thượng tôn pháp luật.



Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến toàn quốc.

Viện KSND huyện Đông Hưng đã phát động nhiều đợt thi đua như: Thi đua thực hiện hiệu quả công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; thi đua nước rút hoàn thành vượt chỉ tiêu công tác 6 tháng đầu năm 2022 và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 62 năm thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2022). Kịp thời khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có các sáng kiến, cải tiến trong giải quyết công việc. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của toàn ngành, Viện KSND huyện tích cực tổ chức thực hiện các biện pháp trong từng khâu công tác nhằm bảo đảm thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có hiệu quả. Năm 2022, Viện KSND huyện Đông Hưng tập trung thực hiện tốt giải pháp đột phá là “Thực hiện hiệu quả việc ban hành các yêu cầu trong tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, hành chính”, vì đây là yếu tố quyết định đến hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm sát. Từ đầu năm đến nay, Viện KSND huyện đã ban hành 120 yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra đối với 100% các tin báo tội phạm, các vụ án hình sự đang điều tra và ban hành 19 yêu cầu khác trong tố tụng hình sự và tố tụng dân sự. Chất lượng các yêu cầu và ban hành yêu cầu của Viện KSND huyện ngày càng được nâng cao. Vai trò, trách nhiệm của Viện KSND trong yêu cầu khởi tố bị can, yêu cầu thụ lý tin báo tội phạm, yêu cầu phục hồi điều tra vụ án, yêu cầu hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án, yêu cầu bổ sung tài liệu chứng cứ trước khi phê chuẩn khởi tố bị can cũng ngày càng được khẳng định. Cùng với đó, Viện KSND huyện còn trực tiếp ban hành quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án của cơ quan điều tra hoặc quyết định không phê chuẩn lệnh tạm giam bị can do không có đủ căn cứ. Qua đó, góp phần bảo đảm giải quyết xử lý triệt để các nguồn tin tội phạm, các vụ án hình

sự và các vụ, việc dân sự, chống bỏ lọt tội phạm, kiên quyết yêu cầu xử lý nghiêm minh hành vi phạm tội, chống oan, sai. Thực hành quyền công tố, từ đầu năm đến nay, Viện KSND huyện đã kiểm sát việc giải quyết 58 tin báo, tố giác tội phạm; đã kiểm sát khởi tố 76 vụ án, phê chuẩn khởi tố 124 bị can; quyết định truy tố 43 vụ án, 89 bị can (đạt 100%), bảo đảm đúng tội danh; kiểm sát xét xử 53 vụ, 92 bị cáo, không có trường hợp nào trả hồ sơ điều tra bổ sung có trách nhiệm của Viện KSND, không có trường hợp nào Tòa án nhân dân huyện xét xử khác tội danh, khung hình phạt truy tố của Viện KSND. Đơn vị tích cực ứng dụng

công nghệ thông tin để thực hiện số hóa hồ sơ trình chiếu tại phiên tòa đối với 100% các vụ án hình sự nghiêm trọng, phức tạp; phối hợp tổ chức 8 phiên tòa rút kinh nghiệm. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, xác định 9 vụ án trọng điểm, giải quyết nghiêm minh, kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết án hình sự, Viện KSND huyện đã ban hành 2 kháng nghị đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm; phát hiện, tổng hợp những vấn đề mới phát sinh để thực hiện việc kiến

ngợi. Đã ban hành 23 kiến nghị trong các lĩnh vực, tăng 3 kiến nghị so với cùng kỳ năm 2021.

Thông qua các phong trào thi đua, nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành, 6 tháng đầu năm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được bảo đảm, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch năm, không để xảy ra oan, sai, án trả hồ sơ điều tra bổ sung có trách nhiệm của Viện KSND huyện. Ghi nhận những thành tích đó, Viện KSND huyện Đông Hưng và 3 cá nhân của Viện đã được đề nghị tặng bằng khen của Viện trưởng Viện KSND tối cao; Viện trưởng Viện KSND tỉnh tặng giấy khen cho tập thể và 1 cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành kiểm sát Thái Bình thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

6 tháng cuối năm 2022, Viện KSND huyện Đông Hưng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp để bảo đảm hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác năm 2022, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương. Trong đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đột phá, tăng cường vai trò công tố trong quá trình điều tra, kiên quyết yêu cầu giải quyết nguồn tin tội phạm, xử lý nghiêm minh, triệt để các vụ án, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm. Chủ động, quyết liệt hơn trong áp dụng các biện pháp kiểm sát để yêu cầu tích cực xác minh, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, thi hành án dân sự, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, giảm tỷ lệ số vụ, việc tồn đọng. Phối hợp chặt chẽ với các ngành làm tốt công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm, tội phạm, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện.



Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến toàn tỉnh.



**HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2022)**

# Tỏa sáng giữa đời thường

■ TIẾN ĐẠT

Chiến tranh kết thúc, những người lính trở về với đời thường, họ luôn lạc quan, yêu đời, ra sức thi đua trên mặt trận phát triển kinh tế, là những tấm gương tỏa sáng giữa đời thường.



Cựu chiến binh Phạm Ngọc Sơn (người bên trái) cùng chiếc xe của mình đã đón nhiều hài cốt liệt sĩ trở về quê hương.

## Người nặng lòng với đồng đội

Đến thăm gia đình cựu chiến binh (CCB) Phạm Ngọc Sơn, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng khi ông vừa kết thúc hành trình thăm lại chiến trường xưa. Cẩn thận lau dọn chiếc xe của mình, ông không khỏi xúc động mỗi khi kể về hành trình chuyến xe không đông cùng ông đưa hài cốt liệt sĩ trở về với quê nhà.

Từng là người lính lái xe Trường Sơn, bị thương rất nặng tại đốc Con Mèo nên CCB Phạm Ngọc Sơn hiểu rất rõ cảm giác sinh tử trong chiến đấu. Hơn 20 năm qua, ông đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả Xí nghiệp Vận tải 27/7 Đông Hưng với hơn 100 đầu xe tải, xe khách các loại, tạo việc làm cho hàng chục con em, hội viên CCB. Từ năm 2015 đến nay, ông hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa cho hội viên, ủng hộ 50 triệu đồng xây dựng Đài tưởng niệm Liệt sĩ xã Phú Châu, hàng năm đều dành từ 20 - 50 suất quà tặng cho người nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài huyện. CCB Phạm Ngọc Sơn chia sẻ: Tôi luôn nỗ lực để tạo việc làm cho người lao động, đồng thời dành một phần lợi nhuận ủng hộ công tác an sinh xã hội, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, với chuyến xe không đông đã giúp các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn đưa hài cốt liệt sĩ về với quê hương. Đây cũng là điều mà tôi luôn mong muốn được làm cho những người đồng đội của mình khi trở về đời thường.

## Ông Xuyên "da cam"

Nhắc đến CCB Vũ Văn Xuyên, thôn Hưng Đạo Tây, xã Đông Quang (Đông Hưng) người dân trong xã ai cũng biết bởi ông là người rất nhiệt tình, trách nhiệm với hoạt động của địa phương.



Cựu chiến binh Vũ Văn Xuyên tích cực tham gia phát triển kinh tế, hoạt động tình nghĩa tại địa phương.



Gia đình cựu chiến binh Trần Thái Học ủng hộ 50 triệu đồng cùng nhân dân xây dựng nghĩa trang liệt sĩ địa phương.

Ông Xuyên nhập ngũ năm 1966, nhận nhiệm vụ tiếp tế lương thực cho quân đội ta tại Quân khu Trị Thiên. Được kết nạp Đảng năm 1969, trực tiếp tham gia chiến đấu và bị thương nên ông được cho xuất ngũ năm 1979. Trở về quê hương, mang trong mình di chứng chất độc da cam/Điôxin nhưng với bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ, ông vừa tham gia hoạt động địa phương vừa đầu tư cơ sở sản xuất bao bì, mở đại lý buôn bán xà phòng, tạo việc làm cho hàng chục lao động trong và ngoài xã. Hiện nay, dù tuổi đã cao và không còn trực tiếp tham gia điều hành sản xuất nhưng CCB Vũ Văn Xuyên tiếp tục đóng góp xây dựng các phong trào của quê hương. Trong xây dựng nông thôn mới, gia đình ông ủng hộ 15 triệu đồng. Ông còn trực tiếp vận động hội viên CCB và các nhà hảo tâm được hơn 200 triệu đồng làm 800m đường trục thôn. Hàng năm, gia đình ông đều có các suất quà dành tặng hộ nghèo, gia đình thương binh, liệt sĩ trong xã, động viên họ vui bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. CCB Vũ Văn Xuyên cho biết: Thông qua những việc làm của mình, tôi mong muốn khơi dậy tinh thần "Tương thân tương ái" của dân tộc tới con cháu trong gia đình. Tôi thường vận động con cháu tham gia hiến máu tình nguyện để trao đi những giọt máu yêu thương, giáo dục con cháu biết chia sẻ và giúp đỡ người nghèo, tri ân người có công với cách mạng; tham gia ủng hộ tiền, vật chất cùng cấp ủy, chính quyền địa phương sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ ngày càng khang trang hơn.

## Ông Học dân vận khéo

Ở xã Phương Công, huyện Tiên Hải, CCB Trần Thái Học hiện đang là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin... Trên nhiều cương vị công tác, ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cán bộ, hội viên đánh giá là người nhiệt tình với công tác hội và phong trào của địa phương.

Trong xây dựng nông thôn mới và hoạt động tình nghĩa, gia đình CCB Trần Thái Học ủng hộ 13 triệu đồng sửa chữa sân chơi nhà văn hóa thôn, vận động được hơn 400 triệu đồng để tu bổ đình làng, ủng hộ 50 triệu đồng cùng nhân dân xây dựng nghĩa trang liệt sĩ địa phương, vận động được 68 triệu đồng cho hoạt động tình nghĩa, chăm sóc người cao tuổi. Với những đóng góp của mình, nhiều năm liền CCB Trần Thái Học được Hội CCB huyện và xã, cấp ủy, chính quyền địa phương tặng giấy khen vì những đóng góp tích cực cho phong trào, hoạt động của địa phương. CCB Trần Thái Học cho biết: Còn sức khỏe là tôi sẽ cố gắng phát huy hết khả năng của bản thân để đóng góp xây dựng quê hương. Thông qua những việc làm của mình, tôi mong thế hệ trẻ noi gương Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Ông Sơn, ông Xuyên, ông Học là ba trong rất nhiều người con Thái Bình đã cống hiến tuổi xuân của mình để đất nước ta có được độc lập, tự do và hạnh phúc như ngày hôm nay. Trở về với đời thường, họ sống đúng với phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, luôn gương mẫu chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là những công dân mẫu mực của địa phương, tỏa sáng giữa đời thường. Họ là những điển hình tiên tiến được UBND tỉnh khen thưởng vì có những đóng góp tích cực cho phong trào chăm sóc người có công.



**TRƯỜNG THPT MÊ LINH**

# Quan tâm hỗ trợ học sinh, giáo viên gia đình chính sách

■ **ĐẶNG ANH**

Đất nước đã hòa bình, thống nhất nhưng những đau thương, mất mát thiệt thòi vẫn đè nặng lên cuộc sống của không ít thương binh, bệnh binh và cả gia đình, con em thương binh, liệt sĩ. Tấu hiểu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Trường THPT Mê Linh thường xuyên tổ chức các hoạt động tri ân nhằm động viên, hỗ trợ học sinh, giáo viên là con em gia đình chính sách khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập cũng như cuộc sống.



Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Ban Giám hiệu, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Trường THPT Mê Linh thăm hỏi, động viên và trao quà cho 23 gia đình chính sách là bố, mẹ đẻ và bố, mẹ vợ/chồng của các thầy cô giáo trong trường.

Hiện Trường THPT Mê Linh có 2 học sinh là con gia đình chính sách gồm em Đinh Thị Ngọc Linh, lớp 12A8 và em Phạm Trung Kiên, lớp 11A5. Ngay từ khi các em bước chân vào lớp 10, cán bộ, giáo viên nhà trường đã thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ các em bằng nhiều hình thức. Thầy giáo Dương Thế Bảo, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường thực hiện miễn giảm học phí và các khoản đóng góp khác đối với 2 em Ngọc Linh và Trung Kiên theo quy định. Bên cạnh đó, để giúp đỡ các em trong học tập, Ban Giám hiệu đã phân công Đoàn Thanh niên, cụ thể là Chi đoàn giáo viên thường xuyên quan tâm, động viên và kèm thêm cho các em, từng bước nâng cao chất lượng các môn học. Ngoài ra, trong các dịp lễ, tết, đặc biệt là dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên đến thăm và tặng quà gia đình 2 em. Đây cũng là dịp để gia đình và nhà trường giáo dục truyền thống cách mạng cho các em, từ đó giúp các em có thêm ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Ông Phạm Văn Kết, bố em Phạm Trung Kiên chia sẻ: Bản thân tôi

là bệnh binh nên khả năng lao động hạn chế. Vì vậy, sự quan tâm của các thầy cô giáo Trường THPT Mê Linh đối với con và gia đình khiến tôi rất vui và xúc động.

Cùng với việc chăm lo, hỗ trợ học sinh là con thương bệnh binh, Trường THPT Mê Linh cũng thường xuyên quan tâm, động viên giáo viên là con gia đình chính sách. Là một trong số những thầy cô giáo là con liệt sĩ, thầy giáo Lê Xuân Thành chia sẻ: Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), vừa qua, Ban Giám hiệu nhà trường, Công đoàn và Đoàn Thanh niên trường đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho gia đình tôi. Mẹ tôi và các thành viên trong gia đình rất xúc động trước sự quan tâm của các thầy cô giáo trong trường. Đây không phải là lần đầu tiên nhà trường thể hiện sự quan tâm đối với gia đình tôi mà ngay cả khi bố tôi còn sống hay lúc bố tôi khuất núi thì nhà trường luôn dành sự tri ân cho ông và gia đình vào các dịp lễ, tết của dân tộc. Cô giáo Đinh Thị Luyện, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THPT Mê Linh cho biết: Trong dịp này, nhà trường đã đến thăm, tặng quà 23 gia đình chính sách là bố, mẹ đẻ

và bố, mẹ vợ/chồng của các thầy cô giáo trong trường. Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với những người có công với đất nước có ý nghĩa to lớn, góp phần bồi đắp truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; đồng thời khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lòng biết ơn của thế hệ trẻ chúng tôi đối với thế hệ đi trước. Đây là việc làm có ý nghĩa và mang giá trị nhân văn sâu sắc nhằm chia sẻ, động viên để các thầy cô giáo yên tâm công tác, gắn bó với trường.

Bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ học sinh, giáo viên là con em gia đình chính sách, hàng năm, Trường THPT Mê Linh đưa hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” vào các nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên trong trường và coi đây là tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là chất lượng “dạy người”. Ngoài ra, Trường cũng huy động các nguồn lực để bổ sung vào nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc địa chỉ đỏ, gia đình chính sách và các hoạt động xã hội từ thiện, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống.

## BÊN THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ

■ **LAI TÂY DƯƠNG**  
Thành phố Thái Bình



Thành cổ Quảng Trị.

Xúc động, bàng khuâng, tôi gặp lại cố thành  
Nghe con sóng ru đôi bờ Thạch Hãn  
Yên ả quá một vùng xưa lửa đạn  
Tháng năm dài đằng đẵng thương đau.

Vời vơi nghìn trùng tìm bạn nơi đâu  
Bốn phía lặng im rầu rầu ngon cỏ  
Nén hương thơm sực sùi mờ tỏ  
Nghiêng phía nào ngọn khói cũng chơi vơi.

Những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi  
Dâng hiến trọn cuộc đời cho đất nước  
Cái giá chiến tranh hỏi ai tính được  
Mái đầu xanh hiu hắt trắng khăn tang.

Vỡ vụn lời ru “bống bống bang bang...”  
Lỗi hẹn mối tình đầu rực cháy  
Bạn ngã xuống nâng màu xanh thức dậy  
Thuyền nhỏ neo khơi lộng xông xao.

Lắng âm thanh trong gió rì rào  
Có phải bạn coi hu vô bất tử  
Khúc bi tráng ru giấc người dưới mộ  
Một vòng hoa dằm lệ cả ba miền.

## CHUYỆN TÌNH NGƯỜI LINH TRƯỜNG SƠN

■ **NGUYỄN TƯỜNG THUẬT**  
Thụy Văn, Thái Thụy

Ngày còn cất cỏ chăn trâu  
Em thường nghe mẹ đêm thâu thờ dài...  
Xóm ngoài có một chàng trai  
Hỏi xin địa chỉ chị, hai ba lần  
Trước ngày anh ấy tòng quân  
Vào thăm thầy mẹ mấy lần mới đi.

Chị từ Quảng Trị thu về  
Khoe rằng đơn vị toàn quê hương mình  
Đông Hà, Dốc Miếu, Khe Sanh  
Ngày đêm các chị đua nhanh đạn vào  
Rối từ hôm ấy về sau  
Vắng thư chị. Mẹ đêm nào cũng mơ...

Giặc tan, anh chị trở về  
Làng vui đám cưới trên quê thanh bình  
Chị thương tật, anh thương binh  
Người còn một nửa, ghép thành một đôi.

Giờ anh chị tóc bạc rồi  
Vẫn thường ôn chuyện một thời chiến chinh  
Hai người lính - hai thương binh  
Đẹp đôi lính chiến mới tình Trường Sơn.





**Ong làm mật như thế nào?**

Các nhà nghiên cứu chuyên ngành ong ước tính rằng, một cá thể ong cần phải bay xa đến 5km để tìm mật hoa và ghé thăm từ 1.000 - 1.500 bông hoa trong mỗi chuyến đi để làm đầy dạ dày của chúng. Và nếu để sản xuất ra được 500g mật ong thì 1 cá thể ong cần phải bay 88.000km và hút mật từ hai triệu bông hoa mới có được. Theo các nhà nghiên cứu thì trong thế giới tự nhiên có hơn 20.000 loài ong và chỉ có một số loài ong tạo ra mật, trong đó có ong mật màu vàng. Yếu tố cấu thành đàn ong hoặc tổ ong gồm: một ong chúa, hàng trăm con đực và hàng nghìn ong thợ (vốn là những con cái vô sinh). Nhiệm vụ của ong thợ là lấy mật từ hoa, tạo sáp, xây tổ và làm mật để nuôi sống những cá thể khác trong đàn.

Khi tìm được nguồn mật, các công nhân ong này sẽ dùng vòi dài để hút từng giọt từ tuyến mật của hoa vào dạ dày. Tiếp đó, dạ dày ong sẽ phân tích các loại đường phức hợp từ mật hoa thành nhiều loại đường đơn giản hơn và ít có xu hướng tinh thể hóa (còn gọi là kết tinh).

Ong thợ trở về đàn rồi chuyển nhượng mật này cho con khác gọi là ong nhai. Các ong nhai này tiếp tục thu thập mật hoa và nhai trong 30 phút, các enzyme trong tuyến nước bọt của chúng sẽ biến mật hoa thành chất chứa mật ong cùng với nước trong lúc nhai. Chu trình này nhằm hạn chế khả năng xâm nhập của các loại vi khuẩn khi cất giữ.

Sau đó, ong sẽ đem mật hoa phân phối vào những lỗ sáp hình lục giác, mục đích khiến nước bay hơi để mật ong chứa ít

**CHỌN MẬT ONG TỐT VÀ NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG**

■ *Bác sĩ BÙI VŨ KHÚC*



nước hơn. Bên cạnh đó, chúng còn dùng cánh của mình quạt ra luồng khí nhằm đẩy nhanh sự bốc hơi nước cho đến khi mật ong đạt đến độ bão hòa (tỷ lệ nước gần 17%). Khi mật đủ đặc, chúng sẽ đóng những lỗ chứa mật bằng một lớp sáp tươi, giúp lỗ sáp trở thành một lọ mật tí hon.

Ước tính một con ong trung bình có thể tạo ra 55 - 91kg mật trong một năm. Người nông dân sẽ kích thích cho ong sản xuất dư thừa lượng mật trong tổ để có thể thu thập mà không gây hại cho đàn.

Trong quá trình đi hút mật, ong còn thu thập cả phần khi ghé thăm các loài hoa khác nhau. Quá trình đem phần hoa từ cây này sang cây khác, loài ong cũng giúp thụ phấn cho hoa.

Ong thu thập mật từ nhiều loài hoa, do đó mật của chúng sẽ có hàng trăm loại, có màu sắc, mùi và vị khác nhau. Một số loại mật ong còn dùng làm thuốc.

**Công dụng của mật ong**

Mật ong có rất nhiều tác dụng khác nhau, vừa bồi bổ sức khỏe vừa kết hợp chữa nhiều bệnh: Chữa ho khan, ho đờm, tăng cường trí nhớ nhờ chất acetylcholine, ngăn ngừa trào ngược dạ dày thực quản, làm dịu bệnh trĩ, nâng cao hiệu quả chữa lành vết thương, chữa bỏng...

**Lưu ý khi sử dụng mật ong cho các đối tượng khác nhau**

Phụ nữ mang thai bị tiểu đường thai kỳ nếu dùng mật ong có thể gây kích thích co tử cung, ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Người bị rối loạn chức năng đường ruột nếu sử dụng mật ong có thể gây các chứng đi ngoài hoặc táo bón. Người bị huyết áp thấp sử dụng mật ong có chất acetylcholine có thể gây giảm huyết áp. Người bệnh tiểu đường dùng nhiều mật ong làm tăng đường huyết...

**Quan tâm bảo đảm chất lượng mật ong**

- Nên lựa chọn mật ong nguyên chất, cơ sở phân phối uy tín.  
- Không dùng mật ong trong nhiệt độ cao, điều này có khả năng khiến mật ong biến chất.  
- Tuyệt đối không được sử dụng mật ong có dấu hiệu hư hỏng, không còn mùi thơm của mật ong, có mùi chua, hôi hắc, hoặc sủi bọt, đổi màu. Bởi khi đó, thành phần của mật bị biến chất, phá hủy. Nếu sử dụng dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, với các biểu hiện như khàn tiếng, nôn mửa, đau bụng, vàng đầu.  
- Không sử dụng đồng thời mật ong với các loại thuốc đặc trị, đặc biệt là thuốc tránh thai, thuốc hạ đường huyết... Việc

sử dụng thuốc cùng mật ong có thể gây ra một số trường hợp tương tác xấu và làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

**Cách bảo quản mật ong**

- Mật ong để được bao lâu?  
Trung bình mật ong chỉ nên sử dụng trong vòng từ 1- 2 năm kể từ khi khai thác. Với các loại mật ong không rõ ngày lấy mật thì bạn không nên mua nhiều và cần sử dụng nhanh, không dự trữ lâu để tránh mật ong bị hư hỏng.  
- Mật ong nên đựng vào chai, lọ, bình thủy tinh.  
- Bảo quản mật ong ở nhiệt độ bao nhiêu?  
Tránh ánh sáng và nên để ở nhiệt độ mật ong là từ 21 - 27 độ C, vì thế việc để mật ong trong bếp sẽ nhanh hỏng, để tủ lạnh là không nên vì sẽ làm mật ong cô đặc và sau đó là kết tủa thành đường. Không để mật ong gần những nơi có mùi vì khá dễ bị hút mùi từ những vật phẩm khác.  
- Hạn chế không khí và nước lọt vào lọ mật ong.

Nước và không khí là những nguyên nhân gây hư hại mật ong. Trong không khí có nhiều bụi bẩn dễ làm mật ong bị oxy hóa làm biến đổi chất dinh dưỡng vốn có của mật ong. Còn nước thì khi kết hợp với mật ong trong thời gian nhất định sẽ làm lên men, hỏng mật.

**Cách chọn và thử mật ong tốt**

- Mật ong tự nhiên lấy từ trong rừng là mật tốt nhất, tuy nhiên ngày nay kỹ thuật nuôi ong phát triển cho nên nếu ong nuôi ở vùng có nhiều hoa tự nhiên và thời gian chờ thu mật đủ ngày, lấy mật đúng kỹ thuật và vệ sinh thì vẫn cho mật ong có chất lượng tốt.  
- Quan sát mật có màu vàng đục đồng nhất, mùi thơm đặc trưng của mật ong, mật có độ đặc sánh... ném thấy ngon thơm là được.  
- Cách tốt nhất là lấy một cốc nước lọc nguội, nhỏ vài giọt mật ong vào đó, quan sát thấy các giọt mật cuộn tròn và từ từ rơi xuống đáy cốc, không bị tan ra, thì đó là mật ong tốt. Nếu giọt mật biến dạng méo mó, tan nhanh thì đó là mật kém chất lượng hoặc là mật không tốt.

**HỘP THƯ BẠN ĐỌC**



Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như các CTV: Phạm Minh Giang, Hà Thị Luyện (thành phố Thái Bình); Ngọc Tuyền (Kiến Xương); Hoàng Thía (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Xuân Vạn (Bệnh viện Đa khoa Vũ Thu); Ngọc Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Thành Đô (Bộ CHQS tỉnh); Đỗ Hà, Tô Thẩm, Nguyễn Hoàng (Đài TTTH Tiên Hải); Đào Hạnh, Mai Hiền (Đài TTTH thành phố); Tô Phượng (Đài TTTH Đông Hưng); Lê Lan (Đài TTTH Thái Thụy); Mạnh Tường (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Tiên Dung (Đài TTTH Vũ Thư); Nguyễn Thị Loan (Học viện Thanh thiếu niên); Thạch Bích Ngọc, Nguyễn Ngọc Minh Anh; Nguyễn Lê Ái Ngọc, Trần Thanh Thoa (Thành phố Hồ Chí Minh); Lê Thị Ngọc Nữ (Trà Vinh); Vũ Đăng Bút (Hà Giang); An Viên, Thu Đình (Bình Định); Trần Quang Hợp (Hà Nam); Trần Xuân Thụy (Khánh Hòa); Trịnh Viết Hiệp (Hà Nội); Mai Mộng Tường (Đà Nẵng)...

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), CTV Nguyễn Lê Ái Ngọc có bài "Nén hương tháng bảy"; Hà Thị Luyện có bài "Nhớ ơn", "Mẹ mong con về; Vũ Đăng Bút có bài "Đông Lộc tác dáng tuổi xuân"; Bùi Thành Minh có thơ "Hoa chiến trường"... Bài "Tiên Hải - 75 năm thấp sáng ngọn lửa tri ân", tác giả Nguyễn Hoàng nêu bật những cống hiến, đóng góp, hy sinh của nhân dân Tiên Hải trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc; những trăn trở sau chiến tranh và công tác "Đền ơn đáp nghĩa"; những nỗ lực phấn đấu của cán bộ, nhân dân Tiên Hải những năm qua để xứng đáng với truyền thống quê hương... Bài "Kỷ vật cuối đời", tác giả Hồng Thẩm viết về bức thư cuối cùng của liệt sĩ Phạm Tùng Duân, xã Tây Phong (Tiên Hải) cũng là kỷ vật cuối cùng mà người thân có được từ người chiến sĩ ấy. Kỷ vật được con cháu trong gia đình lưu giữ trân trọng, những mỗi lần đọc lại lá thư ấy con tìm lại nỗi đau, dường như hình ảnh, lời nói của liệt sĩ Phạm Tùng Duân vẫn vang

vắng, hiện về trong tâm trí của những người thân...

Phản ánh công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, CTV Hoàng Thía đưa tin: "Thái Thụy hoàn thành tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 50". Theo tin, kế hoạch đợt tiêm này sẽ hoàn thành trong ngày 31/7/2022. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tuần thực hiện, một số địa phương triển khai công tác tiêm vắc-xin đợt 50 cho các đối tượng bảo đảm thân tốc, an toàn và hiệu quả. Điển hình nhất là huyện Thái Thụy, trong các đợt tiêm gần đây, huyện luôn là địa phương hoàn thành sớm nhất kế hoạch tiêm chủng theo sự phân bổ của Sở Y tế. Đợt 50, huyện đã đạt 100% kế hoạch với 4.370 mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và 4.998 mũi tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên...

Vấn đề hôm nay, CTV Đặng Đức có bài "Cẩn xử lý nghiêm những cây xăng bán hàng gian lận"; Trịnh Viết Hiệp có bài "Gạo quê xin được ưa chuộng", Nguyễn Thị Loan có bài "Một sai lầm trong ứng xử với con trẻ". Trước thềm Tết Trung thu, Thạch Bích Ngọc có bài: "Cẩn cần nhắc việc cho thuê vỉa hè dựng ki ốt bán bánh trung thu". Trong bài viết, tác giả đưa ra những bất cập từ việc dựng ki ốt bán bánh trung thu ở vỉa hè như: Càng các thành phố lớn, các tuyến đường phố có mật độ người tham gia giao thông đông

đúc thì trên vỉa hè thường xuất hiện nhiều quầy, ki ốt bán bánh trung thu. Không chỉ cản trở việc đi lại của người dân trên vỉa hè, khi khách hàng ghé vào mua bánh, họ dùng đồ xe tùy tiện dưới lòng đường phía trước quầy, ki ốt bán bánh là một trong những nguyên nhân dẫn tới ùn tắc giao thông, nhất là vào các khung giờ cao điểm trong ngày, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông...

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Tin, bài gửi về cộng tác để nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, để nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, để nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!



# SINH BẤT PHÙNG THỜI

■ QUANG VIỆN

Theo thống kê của Bảo tàng tỉnh, tỉnh ta có 115 Tiến sĩ xuất thân thời vương triều phong kiến. Không là ngoại lệ, Nho sĩ tỉnh ta gặp thời thịnh trị mượn đường khoa cử ra phò vua giúp nước thực hiện được hoài bão của mình như Nguyễn Hán Đình, Bùi Sĩ Tiêm... Gặp thời loạn lạc thì các Nho sĩ tỉnh ta “xếp bút nghiên, cầm gươm súng” xông pha nơi chiến trường để tiếng thơm muôn thuở. Cùng bất đắc dĩ gặp lúc sa cơ, lỡ vận hay lúc binh trường quân giặc quá mạnh không thể khôi phục được non sông thì các Nho sĩ rút vào hoạt động bí mật, có người chọn nghề làm thuốc, người dạy học hoặc chép sách, lấy đạo đức để duy trì thế giáo, lấy trung nghĩa kêu gọi nhân dân, sống cuộc đời thanh cao kháng khái, khiến quân cướp và bè lũ tay sai phải kính nể như Ngô Quang Doan, Doãn Vỹ, Trần Xuân Sắc...



Cụm di tích đền, đình, chùa Hậu Tái, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng, nơi thờ vua Lý Nam Đế và hoàng hậu Đỗ Thị Khương cùng nhiều tướng lĩnh nhà Tiền Lý thế kỷ thứ VI.

Đất “ven bờ cuối bãi” mà các vương triều phong kiến luôn chú trọng làm hậu cứ vững chắc chống ngoại xâm được xếp vào trấn Sơn Nam hạ và sau này là An Định rồi thành tỉnh Thái Bình như ngày nay, chỉ là dải đất nhưng bởi có đất đai phì nhiêu do hai con sông lớn là Hồng Hà và Trà Lý bồi đắp, do vậy dải đất “Địa linh sinh nhân kiệt” tỉnh ta có nhiều bậc “hiệt kiệt” làm rạng rỡ văn hiến Việt Nam, không thể không nhắc đến những danh nhân như Phạm Đôn Lễ, Quách Đình Bảo, Lê Quý Đôn, Doãn Khuê, Ngô Quang Bích, Nguyễn Mậu Kiến... Nhiều bậc tiền nhân có công lao lớn đối với giang sơn gấm vóc về quân sự và chính trị cả khi bảo vệ đất nước cũng như lúc yên bình không hoặc ít ai biết đến, thậm chí có danh nhân ngay con cháu trong nhà cũng không biết về sự nghiệp của “cha ông”. Có nhiều sử gia phải thốt lên “Than ôi, thực là điều đáng buồn!”.

Trong những tài liệu khảo cứu thu thập được, chúng tôi nhận thấy một khoảng trống vắng về giai đoạn lịch sử của vùng đất “ven bờ cuối bãi” thế kỷ X. Trước đó, thế kỷ V - VI, cũng không có nhiều tài liệu ghi chép về giai đoạn đầy binh khởi nghĩa của nhà Tiền Lý (Lý Nam Đế), mặc dù miếu Hai Thôn, chùa Ông Lâu, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư; đền Cổ Trai, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà; đền, chùa, miếu Hậu Thượng, xã Hồng Bạch, huyện Đông Hưng... là chứng nhân lịch sử về Lý Nam Đế và Hoàng hậu Đỗ Thị Khương thời chống giặc Lương, thế nhưng không đủ cứ liệu khẳng định

Tiêu biểu cho sự “sinh bất phùng thời” và không mấy ai biết là Vũ Đường, một văn thân yêu nước chống Pháp thời Tự Đức, quê ở làng Thượng Hòa, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, ông làm quan Án sát Hà Nội, tính cách khảng khái, thương dân, yêu nước, ông đã cùng với Nguyễn Tri Phương lo việc chống thực dân Pháp. Thế nhưng, không mấy khi thấy sử liệu ghi chép về ông và việc ông cùng Nguyễn Tri Phương tích cực kháng Pháp, ngay con cháu ông ở quê khi hỏi về thân thế sự nghiệp của “Vũ Đường quan” cũng không hay biết, chỉ biết “cụ làm quan to trong triều”!

Thái Bình là quê hương của Lý Bí? Các nguồn sử liệu chỉ ghi: Lý Nam Đế (503 - 548), người hương Thái Bình, dựng nước Vạn Xuân, lấy Cổ Trai (Hồng Minh, Hưng Hà) làm cứ địa liên huy động quân sĩ và dân số tại xây dựng thành lũy tại vùng cửa sông Tiểu Hoàng Giang nhằm giữ vùng đất ngã ba sông chiến lược quan trọng bậc nhất vùng Nam Chu Diên (Hưng Yên và Thái Bình nay) gọi là Lũy Hồ. Tìm về câu ca: “Gạo Lộc Diên, tiền làng Búng, thúng làng Roi, ngòi Thanh Bản (địa danh ở các xã Việt Hùng và Xuân Hòa, huyện Vũ Thư)” chính là sự tổng kết của dân gian về một thời vàng son, oanh liệt xây dựng căn cứ địa kháng chiến của vua Tiền Lý ở đất Thái Bình. Còn sách “Tiên Hưng phủ chí” chép rằng: Triệu Quang Phục (tướng của Lý Nam Đế) vâng mệnh

chủ đóng quân ở đây (làng Thần Hậu), sau đổi thành Hậu Tái. Cảnh Hậu Tái (Hậu Trung, Hậu Thượng) là làng Bón (đều thuộc xã Hồng Bạch) nay còn đền thờ Lý Nam Đế và còn dấu tích cầu Quân (tương truyền thời xa xưa nơi đây nhiều lạch, ngòi nước nên vua cho dựng cầu cho quân lính đi qua) giữa làng Hậu Tái và làng Bón. Nơi đây còn dấu tích của đồng Bản (truyền ngôn, nơi đây là trường bắn tập của quân sĩ nhà Tiền Lý), cạnh làng Bón là làng Quán Xá, nơi quân sĩ nhà Tiền Lý nghỉ ngơi và có thể mua bán, trao đổi hàng hoá cũng như giải trí. Cách làng Bón không xa là Bá Thôn, đình Bá Thôn thờ Lý Nam Đế, trong đình còn bức đại tự ghi: “Vạn Xuân Đế từ” nghĩa là: “Nơi thờ vua Lý Nam Đế”. Sử cũ chép, trong những năm tháng bí mật và gặp

rút chuẩn bị khởi nghĩa, nhân danh “Tù trưởng Chu Diên” hợp pháp, Triệu Túc (470 - 555) là bậc lão tướng quân của Lý Bí, ông đã giữ mối quan hệ yên hàn với chính quyền đô hộ tạo lá chắn “cheo mát” bọn giặc Lương tàn bạo để Lý Bí và con cháu nhà Lý cùng thủ lĩnh các nhóm quân quy tụ dân xiêu tán vùng hạ lưu Chu Diên tích cực cấy trồng lúa ngô, tích trữ lương thảo, rèn vũ khí, dựng thành lũy, luyện binh sĩ trong vòng kiểm tỏa an toàn của quân Lương. Khi nhận tin báo Lý Bí dấy binh khởi nghĩa, Triệu Túc đem quân chi viện cho Lý Bí khiến quân Lương bất ngờ, Thứ sử nhà Lương đô hộ nước ta là Tiêu Tư không đường xoay trở đành cúi đầu xin tạ ơn tha cho mạng sống chạy thực mạng về phương Bắc.

Trong quá trình điền dã, căn cứ vào những tài liệu khảo cứu, nhóm nghiên cứu chúng tôi đặt chân đến làng Trình Phố, xã An Ninh, huyện Tiên Hải. May mắn được các bậc cao niên giúp đỡ, chúng tôi tiếp cận được tài liệu về dòng họ Phạm ở làng này. Theo tài liệu khảo cứu, họ Phạm ở thôn Trung, làng Trình Phố có “thủy tổ” là Quận công Phúc Thiện, người giúp vua Lê đánh giặc cứu nước, cò, đại tự vua Lê ban tặng vẫn còn. Nhóm ngữ văn Trình Phố với những tác phẩm của Ngô Đức Dung như “Việt sử mông học tứ tự thư” biên soạn từ thời Hồng Bàng đến cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954. Ngược lên xã An Bội, huyện Kiến Xương, tìm về dòng họ Lê, thăm từ đường Bình Ngô Khai quốc Tuyên Lược công thần, Thái Úy Hiệu quốc công một thời cùng vua Lê Thái Tổ tung hoành dọc ngang đánh đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi, giữ yên đất nước. Vua cảm kích ban tặng sập gỗ làm quà tặng công thần khai quốc nghĩ ngơi lúc về trí sĩ. Bước chân ngập lối cỏ xưa, tìm về làng Động Trung, nơi có “Án Kiến” từng hội con cháu đứng lên đánh giặc Pháp, cứu nước. Trong khuôn viên từ đường vẫn còn mảnh vỡ của búa Mào Sơn khắc bằng chữ Hán do cụ Phan Bội Châu và quan Lê Đại soạn và khắc, đại ý về nhân cách và khí tiết gia tộc Nguyễn Mậu Kiến với cuộc chiến chống thực dân Pháp mà cũng ít ai biết. Nguyễn Mậu Kiến hay còn gọi là Án Kiến, người xã Động Trung (nay là Vũ Trung, huyện Kiến Xương). Vốn xuất thân con nhà thường dân, ngay khi còn là học trò, ông đã có tinh thần nghĩa hiệp, khảng khái, có thực tài trên nhiều lĩnh vực, được các danh thần đương thời nhiều lần tiến cử với triều đình nên ông không từ chối được và ra làm quan triều Tự Đức với chức Án sát Lạng Sơn. Khi chưa tham chính và ngay khi làm quan Án Sát, Nguyễn Mậu Kiến vẫn mê viết sách. Ông đã viết các bộ sách sau: Minh sử luận đoán khảo biện; Dịch lý Tân Biên; Thiêm thiên tham khảo trọn bộ 8 quyển; Kính đài tập vịnh. Nguyễn Mậu Kiến dành dụm tiền của, dựng nhà in sách và xây dựng nơi thờ Khổng Tử ngay trong khuôn viên gia tộc, nhà in thời bấy giờ được coi là xa lạ với dân chúng và “xa xỉ” với giới quan chức triều Nguyễn, ông đặt tên nhà in là “Chiêm Bái đường” nghĩa là nơi quan sát, chiêm nghiệm. Nhà in thủ công với hàng vạn bản in khắc gỗ và đá, in ấn các trước tác kinh điển của tiền nhân, trong đó có các bộ: Toán pháp ngự chế thông mãn (Toán học), Đẳng đàn báii tướng (Bình thư); các loại sách giáo khoa; các loại sách văn học, sử học Việt Nam. In và hiệu đính các bộ: Chu dịch chiết trung, Cận tư lục, Độc thư lạc thú, Tam diệu thiếp... Ông còn là tác giả hai bộ “Chu dịch chiết trung và Ngũ tử cận tư học” theo chúng tôi được biết hiện đang nằm ở bảo tàng Guinet, Pa ri, thủ đô nước Pháp.



## Kiểm tra sức khỏe miễn phí cho hơn 1.000 đối tượng chính sách



Lấy mẫu xét nghiệm men gan.

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), từ ngày 23 - 30/7, Thành đoàn Thái Bình, Công ty TNHH Medlatec Thái Bình tổ chức kiểm tra sức khỏe miễn phí cho các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố.

Công ty TNHH Medlatec Thái Bình kiểm tra sức khỏe, miễn phí xét nghiệm men gan cho hơn 1.000 mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lao động vũ trang nhân dân, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, người có công với cách mạng, người bị nhiễm chất độc hóa học. Qua hoạt động này giúp người được

xét nghiệm kiểm soát hiệu quả chỉ số men gan, phát hiện sớm các bất thường về gan, tăng hiệu quả điều trị nếu mắc bệnh.

Trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Thành đoàn Thái Bình tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc cũng đẩy mạnh các hoạt động tri ân người có công: thăm, tặng quà các đối tượng chính sách; chăm sóc, chỉnh trang các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ; tổ chức hành trình về nguồn, thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ...

XUÂN PHƯƠNG

## Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Tống Sỹ Diện

Sáng ngày 23/7, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng phối hợp với xã Vũ Hội (Vũ Thư) tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Tống Sỹ Diện.

Liệt sĩ, Thượng tá Tống Sỹ Diện sinh năm 1975, quê quán thôn Hưng Nhượng, xã Vũ Hội (Vũ Thư), trú quán tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, công tác tại Lữ đoàn 94, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Trong quá trình công tác, Thượng tá Tống Sỹ Diện được tặng thưởng Huy chương Quân kỳ quyết thắng; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba. Liệt sĩ Tống Sỹ Diện hy sinh ngày 23/7/2021 trong khi làm nhiệm vụ đặc biệt tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thời gian qua, hài cốt liệt sĩ được thờ tại một trung tâm hỏa táng tại tỉnh Bình Dương.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 94, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng và các đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh, huyện và cán bộ, nhân dân địa phương đã thành kính dâng hương tưởng nhớ và tham dự nghi thức di quách, tiễn đưa liệt sĩ Tống Sỹ Diện về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Vũ Hội.

Việc tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Tống Sỹ Diện trang nghiêm, trọng thể tại quê hương thể hiện lòng biết ơn sâu sắc sự cống hiến, hy sinh của liệt sĩ và gia đình vì bình yên cuộc sống của nhân dân đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ.

QUỲNH LƯU

## Nhiều hoạt động tại Triển lãm "75 năm đền ơn đáp nghĩa"

(nhandan.vn) Từ ngày 24 đến 27/7, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm "75 năm đền ơn đáp nghĩa" nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.



Hình ảnh về hoạt động tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ở các địa phương được trưng bày tại triển lãm.

Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, tri ân tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng, cũng là dịp biểu dương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng phát huy tinh thần tự lực, tự cường vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay cùng nhân dân cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điểm nhấn của triển lãm "75 năm đền ơn đáp nghĩa" là khu trưng bày chung giới thiệu gần 100 tư liệu, hình ảnh thể hiện sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; một số hoạt động chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng tu bổ nghĩa trang, công trình tưởng niệm liệt sĩ...

Triển lãm cũng trưng bày sách, các tác phẩm văn hóa nghệ thuật về đề tài thương binh liệt sĩ, gia đình cách mạng và người có công; nổi bật là 75 tác phẩm tranh cổ động của các tác giả tham gia cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ và 22 bức tranh về mẹ Việt Nam anh hùng của nữ họa sĩ Đặng Ái Việt.

Cùng tham gia triển lãm có các khu trưng bày riêng của các đơn vị phối hợp tổ chức. Khu trưng bày Toàn xã hội với phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" giới thiệu những hình ảnh, ấn phẩm, băng hình về phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", chương trình xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc, bố mẹ, vợ liệt sĩ già yếu cô đơn, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu con liệt sĩ, chương trình chăm sóc người có công với cách mạng. Triển lãm "Công an nhân dân - 75 năm đền ơn đáp nghĩa" với gần 500 hình ảnh, tài liệu, hiện vật nêu bật sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với thương binh liệt sĩ, người có công trong lực lượng CAND đối với cách mạng của lực lượng CAND; tri ân, tôn vinh thương binh, liệt sĩ và người có công đối với cách mạng của lực lượng CAND.

Bên cạnh đó là không gian trưng bày "Sáng ngời đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa" do Bảo tàng Hậu cần Quân đội thực hiện và triển lãm "75 năm trọn vẹn nghĩa tình" với gần 100 bức ảnh tư liệu giới thiệu một số thành quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong công tác chăm sóc thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trong suốt ba phần tư thế kỷ qua...

Trong khuôn khổ triển lãm diễn ra các chương trình giao lưu nghệ thuật "Đất nước", "Nhớ về đồng đội", "Uống nước nhớ nguồn", "75 năm đền ơn đáp nghĩa"... góp phần tôn vinh, tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng.

vong. Trong ngày 22/7, có 822.240 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là hơn 242 triệu mũi.

**Thái Bình: Các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 1 bệnh nhân Covid-19 mới**

Trong ngày, các cơ sở y tế tiếp nhận thêm 1 bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 2 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 22/7, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 4 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, 85,63% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 3 mũi; 19,49% trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm 3 mũi; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 1 mũi vắc-xin là 125.030 trẻ, đạt hơn 60,4%.

DUY TÙNG

### SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ:  
0969.851.212  
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:  
0931.581.292 - 0914.590.476  
0227.3831.885

**Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19**  
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

### Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 23/7

**Thế giới:** Hơn 574 triệu ca mắc Covid-19

Tính đến chiều ngày 23/7, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 574 triệu ca, trong đó hơn 6,4 triệu người đã tử vong.

**Việt Nam:** 1.071 ca mắc Covid-19 mới

Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 23/7 của Bộ Y tế cho biết, có 1.071 ca mắc Covid-19 mới. Trong ngày, ghi nhận gần 9.400 ca khỏi bệnh; không có ca F0 tử